

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ (ข่าว)	
Date : 25 ก.ค. 2561	Page : 8	No : 61237867

● ประชุมด่วนนัดชี้ชะตาไร้ข้อสรุป ● วงในฉวไฟฟ้าองค์กรตามมาแน่

กกพ.เมินใบสั่งเกาะเก้าอี้แน่น!

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไม่สามารถตกลงกันได้ ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าหาก กกพ.ชุดนี้ยังไม่มี (กกพ.) เปิดเผยหลังการประชุม กกพ.นัดพิเศษเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ข้อสรุปที่ชัดเจนก็อาจนำไปสู่การปลดออกทั้งชุดตามมา

ที่คาดว่าจะมีการจับสลากกรรมการบางส่วนออกจากตำแหน่งตามกฎหมาย สำหรับ กกพ.ทั้ง 6 คนประกอบด้วยนายพรเทพ รัตนพงษ์ชัย ประธาน นั้นว่า กกพ.ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน กรณีที่จะต้องมีการลาออก กกพ. และกรรมการประกอบด้วยนางดวงมณี โกมารัตน์ นายวีระ วัฒนาวุฒิ นางวิไลพร ลีวเกษมสานต์ นางปัจฉิมา ธนสันติ นายวีระพล ของกรรมการทั้ง 6 คนพร้อมกัน หรือจับสลากออก 3 คน หรือแสดงสปิริต ลากออก 2 คน ตามลำดับอาวุโสหากมีความพร้อม กกพ.ก็จะชี้แจงให้ จิรประดิษฐกุล

กกพ.ได้ ต้องรายงานให้รัฐบาลรับทราบต่อไป ทั้งนี้ มีการสันนิษฐานสาเหตุที่มีแรงกดดันให้กรรมการ กกพ.ชุดนี้ ลากออกบางส่วนหรือทั้งหมดว่ามาจากกรณีความขัดแย้งกรณีที่ กกพ.ไม่ออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกพ.ชุดดังกล่าวตั้งขึ้นตามคำสั่งมาตรา 44 ของ ใบบัญญาจัดหาและคำสั่งก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) หรือแอลเอ็นจี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2557 ธิปปัจ ให้แก่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ จำกัด จนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง รวม 7 คน แต่นายไกรสิทธิ์ วรรณสูตร หมอวาระไปตามที่กฎหมายก่อน อยู่ในขณะนี้ โดยในประเด็นดังกล่าวนายวีระพลได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า หน้าที่ กกพ.ไม่ออกใบบัญญาดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชนรายนี้ ไม่ใช่เรื่อง การที่ กกพ.ไม่ออกใบบัญญาดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชนรายนี้ ไม่ใช่เรื่อง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กำหนดให้ กกพ. ที่มีภารกิจหรือคอร์รัปชัน แต่ กกพ.เห็นว่าบริษัทกัลฟ์ฯ ไม่ได้มีกลุ่มลูกค้า อยู่นในตำแหน่งได้ครั้งละ 6 ปี แต่เมื่อครบ 3 ปี จะต้องมีการจับสลากออก ใหม่ที่จะใช้แอลเอ็นจี แต่มีเพียงลูกค้าเดิมๆ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ หากบริษัท หนึ่งเพื่อสรรหาบุคคลใหม่เข้ามาทดแทน กัลฟ์ฯ เห็นว่าไม่ได้ได้รับความยุติธรรมก็สามารถยื่นฟ้องร้อง กกพ.ได้ตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ล่าสุดนั้นมีความเป็นไปได้ว่า กกพ. กฎหมาย. ชุดดังกล่าวต้องการลาออกไปพร้อมกันทั้ง 6 คน แม้จะมีการเสนอทางเลือก ให้จับสลากออก 3 คน หรือให้ผู้ที่มีอายุสูงสุด 2 ใน 6 คนลาออกแต่ก็ยังไม่